

## “ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูคำสอน”

ความรู้สึกแรกที่ได้รับหน้าที่มาเป็นครูสอนคำสอน ฉันคิดว่ามันน่าจะยาก และจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องทำตามหน้าที่ ทำให้ฉันต้องค้นหาหาความรู้ แนวทางและวิธีการต่าง ๆ ในการที่สอนเด็ก ๆ ให้มารู้จักกับพระเจ้า รู้จักบทสวดต่าง ๆ การสอนของฉันจะเริ่มจากการสอนการทำเครื่องหมายกางเขน ( เฉพะพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระจิต อาแมน) ต่อด้วยบทสวดสำคัญ ๆ ที่คาทอลิกควรจะต้องรู้ นอกจากนั้นฉันยังหาคลิปวิดีโอ ยูทูป ที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลก การทำอัศจรรย์ต่าง ๆ โดยให้ข้อคิดในแต่เรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอน ทำให้รู้ว่าคำสอนของพระเยซูเจ้ามีความคุณค่า รู้ถึงความยากลำบากของพระองค์ที่ต้องอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ นอกจากนั้นฉันยังสอนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในการทำความดี และการให้ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่เลือกปฏิบัติ รู้จักการให้อภัยผู้อื่น มีความรักต่อทุกคน

บางคนดูว่าเป็นงานต่าต้อยและไม่มีใครเห็น แต่ที่แท้จริงแล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่ขาดการอบรมด้านศาสนาอย่างเหมาะสมใน โรงเรียนของเรา ด้วยสาเหตุต่าง ๆ จึงมีจำนวนนักเรียนคาทอลิกไม่มากนักที่ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำสอนคาทอลิก

ฉันรู้สึกประทับใจกับเด็กคนหนึ่ง ครั้งแรกที่เข้ามาเรียน เขาทำเครื่องหมายกางเขนไม่เป็น ไม่เคยสวดมาก่อน ฉันไม่ค่อย ๆ สอน แต่เขาก็ไม่ค่อยจะตอบสนองสักเท่าไร ในตอนแรก ต่อมาเขาก็ค่อย ๆ ดีขึ้นและทำได้ดีในระดับหนึ่ง แม้ไม่ดีที่สุด แต่ทำให้เราได้เห็นถึงความพยายามของเขามีความตั้งใจและเชื่อใจเรา แม้เพียงเด็กเล็ก ๆ สามารถทำเพียงเครื่องหมายกางเขนได้ สวดภาวนาได้ รู้จักพระเจ้าเป็นใครและมีความสำคัญอย่างไร และเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับการเป็นคริสตชนที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ฉันคิดว่าการสอนคำสอนเป็นพรพิเศษที่พระเลือกสรรมาแล้ว ทำให้ฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่แบ่งปันความรู้ การนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมคาทอลิก, การแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ให้เด็กและคนชรา, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ, การสวดภาวนา ซึ่งจะทำให้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและผู้อื่นในการเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน ในสังคมปัจจุบันการสอนคนให้เป็นคนดีนั้นยาก แต่ไม่มีอะไรอยากเกินความพยายามถ้าเรามีความตั้งใจที่ดี ขอให้กำลังใจให้แก่ครูคำสอนทุกคนสู้ต่อไปนะคะ

นางสาวสุชาดา พจน์ธนชัย  
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์



สอนคำสอน





สาวดพระเมตตา





แบ่งปันและส่งความสุข





รวมกิจกรรมคาทอลิก





ร่วมกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์

